



67 ปี
มศว
28 เมษายน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000
ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที 12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559 หน้า 7 มูลค่าข่าว 219,806.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



มีรูปภาพใหม่ๆ
เริ่มที่ 'เกาหลี'



teenstalkasean@matichon.co.th

ลีวส์ดีเค่ ดิฉัน **น.ส.เมตตา ปันสุข**
ชื่อเล่น "เอื้อ" นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะ
มนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาไทยและภาษา
ตะวันออก วิชาเอกภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ค่ะ

ดิฉันรู้สึกดีใจและภูมิใจเป็นอย่างมาก
ที่ผ่านการสอบและได้รับคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการ แลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่าง
กรุงเทพมหานครกับกรุงโซล ประจำปี 2559
ระหว่างวันที่ 22-27 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์เยาวชนโบราณ กรุงโซล
ร่วมกับกองการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร
เพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนของทั้งสอง
ประเทศในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
รวมไปถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง

กรุงเทพมหานครกับเมืองพี่น้องให้
แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

กิจกรรมที่จัดขึ้นภายในโครงการนั้นมีทั้ง
การเยี่ยมชมพระราชวังคยองบก ศาลาว่าการ
กรุงโซล มหาวิทยาลัยสตรีอีฮา สวนสนุก
One Mount Snow Park การฝึกทำอาหาร
เกาหลี และการจัดกิจกรรมสันตนาการที่บ้าน
เกาหลีโบราณอีกเป็นเวลา 1 คืน นอกจากนี้
ในวันที่ 3 ของโครงการได้มีการแบ่งเยาวชน
ออกเป็น 5 กลุ่ม เพื่อทำกิจกรรมที่แตกต่างกัน
ออกไป โดยเยาวชนทุกคนจะได้ใช้ระบบขนส่ง
สาธารณะของประเทศเกาหลีในการเดินทาง
เพื่อไปทำกิจกรรมต่าง ๆ



กลุ่มของดิฉันได้เข้าเยี่ยมชมอนุสาวรีย์
พระเจ้าเซจง กษัตริย์ผู้คิดค้นภาษาเกาหลี รวม
ถึงนิทรรศการประวัติความเป็นมาของภาษา
เกาหลีที่จัดแสดงอยู่ที่ชั้นใต้ดินของอนุสาวรีย์
จากนั้นได้เดินทางไปตลาดทองอิน ตลาดแบบ
ดั้งเดิมของประเทศเกาหลี ซึ่งใช้เหรียญแบบ
โบราณในการซื้ออาหารภายในตลาด และ
เนื่องจากปัจจุบันการตีพิมพ์กำลังได้รับความนิยม
มากในหมู่คนเกาหลี กลุ่มของดิฉันจึงมี
โอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกชงกาแฟ ตั้งแต่
ขั้นตอนการชั่งตวง ไปจนถึงการศึกษาวารสารคดี
ของกาแฟที่ผ่านการชงมาอย่างดี ควรจะมี
รสชาติอย่างไร



ระหว่างร่วมโครงการตลอด 1 สัปดาห์
ดิฉันได้มิตรภาพใหม่ๆ ได้เรียนรู้วัฒนธรรม
ของประเทศเกาหลี รวมถึงได้ใช้ทั้งภาษา
อังกฤษและภาษาเกาหลีในการสื่อสารตลอด
ระยะเวลาที่ร่วมโครงการ ซึ่งถือเป็นอีกโอกาส
หนึ่งที่ทำให้ดิฉันได้ฝึกซ้อมและใช้ความรู้
ที่เรียนมาให้เกิดประโยชน์ได้ ความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับทั้งหมดจากการเข้าร่วม
โครงการนี้ ดิฉันคิดว่าจะสามารถนำมาต่อยอด
และนำมาประยุกต์เข้ากับการใช้ชีวิตและการ
เรียนวิชาเอกภาษาเกาหลีได้เป็นอย่างดี

นอกจากนั้นดิฉันคิดว่าการเข้าร่วม
โครงการของเยาวชนทุกคนในครั้งนี ถือ
เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
กรุงเทพมหานครและกรุงโซลได้แน่นแฟ้น
ยิ่งขึ้น

เมตตา ปิ่นสุข

ชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์ มศว

